

NAM THỨ SỐ 6355 Ngày thứ sáu 19 Janvier 1940 Ngày 11 tháng Chạp (Đã) NÂM KỶ-NH...

CẤU-NHƠN: NGUYỄN-VĂN-CỬA

Mở báo xin trả tiền trước cho ông Nguyễn-Văn-Cửa. Gửi bài về cho ông Lâm-Văn-Ng...

XUẤT BẢN HẰNG NGÀY BẢO-QUÂN: 57, Rue Lucien Mossard, 57 - SAIGON Đầy thép tại: LUCTINE - Đầy thép nói: 20.364

CẤU-NHƠN: LÂM-VĂN-NGŨ

They met the late Ho Chi Minh Phap-Cui CHIFFRE INTERNATIONAL DE PUBLICITE 8, Rue Tranchet - PARIS (VIIP)

GIÁ BẢO Một năm: 12000 Ba tháng: 3.800 Sáu tháng: 3.800 Hai số: 0.04

NỀN KINH-TẾ ĐÔNG-PHÁP

Trong phạm vi một bài báo này, chúng tôi không có ý khêu gợi tư tưởng, lần đầu tiên đưa về Đông - Pháp kinh - tế chúng tôi chỉ mong phác họa các tình cảnh để giúp các nền kinh-tế hiện tại suy nghĩ...

Trang-từ Bắc-kỳ dần rất hoàn chỉnh về: trồng sắn đầu và cây thuốc, Đông - pháp giê lại còn là một nước sản - xuất cao-su, nạo bột than; năm 1938 số xuất cảng cao su lên tới sáu mươi ngàn tấn...

Việt Nam gần đây, các tiểu công nghệ đã có một kỷ nguyên khá khá khinh khoáng chỉ rất là thành đạt: như năm 1938, đã xuất cảng được 1.600.000 tấn than đá...

Bảo-giới quốc-xã nói Đức bị khiêu-khích Dọa nạt Bỉ và Hoalan chỉ là một mảnh khỏe của Đu'c

Anh lo khiếp-trương đội thương-thuyền Đực thầy ngự vi bị cuộc phong-tỏa của Pháp-Anh - Goering dự định vận dụng cho Đức theo xáo vòng Thái-bình-dương - Hoa-lan vận không xáo vòng đê-phông - 100 máy bay Nga ném bom trên Ekenas

Sợ bị phủ - vây quân Nga thời lui ở mặt trận Salla

Mặt trận Pháp Paris, 16 Janv. (Havas). - Trong các báo Đức nói rằng Đức đã bắt 61 ông nghị công-sân bị mất chức Paris, 17 Janv. (tin qua telegram). - Có tin cho rằng sau khi Goering đã chuẩn bị sẵn để bay, đi quân và sẽ bằng máy bay, có một ông nghị nghị-viên và 60 ông nghị sẽ bị mất chức.

Mặt trận Anh Đực thầy ngự vi bị cảnh hướng cuộc Phong-tỏa của Anh Pháp

Paris, 17 Janv. (tin qua telegram) Thời đoàn nghị-viên, ông Ronald Craze tổng trưởng bộ kinh-tế chính trạch có bay từ sân bay tại Cherbourg để chuẩn bị sẵn để bay, đi quân và sẽ bằng máy bay, có một ông nghị nghị-viên và 60 ông nghị sẽ bị mất chức.

Không quân của Gia-nã-đại

Londres, 17 Janv. (tin qua telegram) Người ta phỏng đoán rằng số lính không quân của Anh sẽ tăng thêm 100 ngàn người, số máy bay sẽ tăng thêm 100 ngàn chiếc.

Anh lo khiếp-trương đội thương-thuyền ngoại giao

Londres, 18 Janv. (Arip) - Hai máy bay bị kích liệt xảy ra sau một vài tuần gần đây ở Londres trong một vùng rất nhỏ.

DÂY LÀN THỜ NHƯ... Trộn 12.000 quân - si sẽ dự vào cuộc tập trận lớn lao ở miền Nam Đông-pháp

Đây là lần thứ nhất trong năm nay, sẽ có cuộc tập trận lớn lao ở các bãi ở tại miền Nam Đông-pháp. Từ giờ cuộc tập trận này mục đích là để thử sức chịu đựng của các quân sĩ và cả họat-dộng của các chi đội một tập luyện gần đây.

Thế là trong ngày thứ nhất của các nghị-hội tại Đông các thời gian và không gian ngắn cang lại. Chiều ngày 4, đại đội binh lính bộ không thể thoát ra khỏi thành phố.

Những học sinh bị sai quan được chăm dạn

Những thành - niên rõ tên sau đây được chọn để trong các bộ học sinh bị sai quan học. Những người sai phải đến giờ thì học được nửa giờ.

Namkỳ

Phạm Văn Thiêm, Institutator ở Quai An (Giardin); Lê Văn Quý, Cher M. Ly, Nha số 12, avenue Jancin, Courcouronnes 1 Sude; Phạm ngọc Hùng, 31 Boulevard de la Gare, 74 rue Paul Blanche, Paris.

Cao-miên

Him Sen, Avenue de Verdun, 44 quartier Pnom Penh; Ouh Sany, rue Ouattara, Pnom N 44 56 quartier ở Phnom-pen.





